

ผู้บริหารแคลเทรต พลัส ประกาศความสำเร็จ แคมเปญ Make a Life Changing Move ชวนผู้เข้าร่วมแคมเปญวิ่งการกุศลมอบรายได้ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ก่อนประกาศผลผู้ชนะเลิศ



สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร, 20 กรกฎาคม 2557: ปิดท้ายความสำเร็จ แคมเปญ “Make a Life Changing Move” โดย พลิตภัณฑ์แคลเซียมเสริม “แคลเทรต พลัส” โดย แคลเทรตพลัส ตระหนักถึงความสำคัญของความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกระดูก ของผู้หญิงวัย 35 ปีขึ้นไป ซึ่งถ้ามีความแข็งแรงของกระดูก ก็จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ดังนั้นแคลเทรตพลัส จัดกิจกรรมดีๆคืนกำไรให้กับสังคมมาโดย



นายกฤษ เมธาธราธิป ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) แพนคคอนซูเมอร์เฮลท์แคร์ ผู้นำตลาดด้านผลิตภัณฑ์แคลเซียม ภายใต้แบรนด์ “แคลเทรต พลัส” ร่วมกับ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ชวนสาว ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 20 คน วิ่งการกุศล ณ สวนวชิรเบญจทัศ หรือ สวนรถไฟ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำรายได้มอบให้กับมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย โดยระยะเวลาที่ใช้ในการวิ่ง 1 ชั่วโมง สาวๆทั้ง 20 คนต่างทุ่มเทกับการวิ่งอย่างเต็มที่ เพราะจำนวนรอบในการวิ่งจะนำมาคำนวณเป็นยอดเงินบริจาค ยิ่งวิ่งได้หลายรอบยิ่งได้ยอดบริจาคสูง โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมได้ยอดบริจาคจากการวิ่งการกุศลสูงถึง 100,000 บาท โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต่างอึ้งอึ้งใจกับร่วมกิจกรรมดี ๆ ครั้งนี้ พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 20 คน ยังร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรายได้ให้กับมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย

จากนั้นถึงเวลาที่สาว ๆ ทั้ง 20 คนรอคอยกับการประกาศผลผู้ชนะเลิศจากแคมเปญ “Make a Life Changing Move” หลังจากผ่านการขับเคี่ยวกับ Workshop ในการฝึกความแข็งแรงและยืดหยุ่นของกระดูกมาถึง 5 Workshop ด้วยกัน และผู้ที่มีความโดดเด่นจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ รวม 4 คนได้แก่ **คุณอารยา มานะผจญ, คุณอภิรดี เทียนทอง, คุณสุวลี บุญอดุลยรัตน์, คุณอมรรัตน์ ธรรมบูรณวิทย์** โดยผลจากการตัดสินใจที่ได้ มาจากความสามารถที่โดดเด่น ความตั้งใจ ความมุ่งมั่นในการฝึกฝนกิจกรรมในแต่ละ Workshop เพื่อให้ร่างกายมีกระดูกที่แข็งแรงและยืดหยุ่น ที่พร้อมที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจในทุกๆวัน โดยหลังจากประกาศผล ผู้ชนะเลิศได้ขึ้นปกนิตยสาร Women’s Health

ติดตามความเคลื่อนไหวบรรยากาศของการตัดสินใจและกิจกรรมที่ผ่านมาของแคมเปญ

*“Make aLife Changing Move” ทั้ง 5 Workshop ได้ที่
www.facebook.com/MakeALifeChangingMove*